

ĐẤT THÁI BÌNH - NGƯỜI THÁI BÌNH

NGÀNH Y TẾ

Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Thái Bình luôn có sự đồng hành của ngành Y tế với nhiều dấu ấn và những thành tựu đáng tự hào. Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngành Y tế đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Hệ thống máy xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt chuẩn ISO 15189-2012.

Lịch sử hình thành, phát triển

Theo sách "Địa chí Thái Bình", thời kỳ đầu mới thành lập tỉnh, hoạt động y tế ở Thái Bình còn manh mún. Song ngay trong những năm đầu thành lập tỉnh, cơ sở khám chữa bệnh đầu tiên trên địa bàn tỉnh đã được hình thành. Trong đó, Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 2 bệnh viện hình thành sớm và là cơ sở khám chữa bệnh đầu tiên trong tỉnh được thành lập chỉ sau khi thành lập tỉnh một thời gian ngắn. Bác sĩ Nguyễn Thế Bê, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình (Giám đốc Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn trước đây) cho biết: Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn hình thành từ năm 1900, tiền thân là khu điều trị phong Văn Môn. Đây cũng là bệnh viện điều trị bệnh phong ra đời nhất ở Việt Nam, là nơi tiếp nhận và chữa trị cho bệnh nhân phong của các tỉnh, thành phố phía Bắc. Khi đó, để đáp ứng yêu cầu thu gom tập trung bệnh nhân phong từ các nơi về lang thang, xin ăn ở khu vực tỉnh lỵ Thái Bình, thành phố Pháp đã thành lập trại phong ở một gò đất bên bãi sông Hồng của làng Văn Môn, được gọi là trại phong Văn Môn, tiền thân của Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn, Bệnh viện Da liễu Thái Bình hiện nay.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh hình thành từ năm 1903 với tên gọi ban đầu là Nhà thương Thái Bình. Theo sách "Lịch sử y tế Thái Bình", khi về nhiệm vụ chức năng đầu tiên ở Thái Bình ngày 21/3/1890, công sứ Degoyas đã tổ chức một ban chuyên góp để xây dựng một cơ sở khám chữa bệnh tại trung tâm tỉnh, cơ sở được hoàn thành và giao cho các bà phước đồng

Xanh-pôn đờ-xác-tơ-rơ (Saint paul de chartres) trông coi. Ngày 17/12/1903, Toàn quyền Đông Dương ký quyết định công nhận cơ sở khám chữa bệnh tại tỉnh lỵ Thái Bình và đổi tên thành Nhà thương Thái Bình. Ban đầu Nhà thương có hơn 20 y bác sĩ, người phục vụ và chỉ làm nhiệm vụ chữa các bệnh thông thường. Từ năm 1903 đến năm 1945 đã có 21 y bác sĩ người nước ngoài hoặc người Việt Nam làm quản đốc Nhà thương. Năm 1911, Nhà thương Thái Bình được Sở Y tế Bắc Kỳ xếp hạng là một trong ba nhà thương thuộc hạng nhất Bắc Kỳ. Nhà thương Thái Bình sau đổi tên thành Bệnh viện Thái Bình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Bungari và Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày nay.

Tuy có cơ sở y tế hình thành sớm song đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, hệ thống y tế Thái Bình tuyển tỉnh chỉ có 1 bệnh viện; tuyển huyện có một số bệnh xá, nhà hộ sinh; tuyển xã chưa có bệnh xá, mới chỉ tổ chức "bà mụ" đỡ đẻ. Người dân chưa có thói quen dùng thuốc tây, khi ốm đau chỉ dùng thuốc Bắc, thuốc Nam.

Từ sau Cách mạng Tháng Tám, Thái Bình thành lập Ban Y tế tỉnh với chức năng chính là khám chữa bệnh và tuyển truyền vệ sinh phòng bệnh. Năm 1947, Ty Y tế được hình thành với chức năng và nhiệm vụ rộng hơn, đó là vừa chỉ đạo công tác vệ sinh phòng bệnh vừa quản lý các cơ sở y tế vừa đào tạo nhân viên y tế.

Từ năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt, hệ thống y tế của tỉnh ngoài nhiệm vụ khám sức khỏe nhân dân còn thực hiện nhiệm vụ quan trọng là khám tuyển nghĩa

vụ quân sự, góp phần thực hiện tốt khẩu hiệu "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người". Trước nhu cầu đào tạo cán bộ y tế cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời chiến, Ty Y tế đã đề nghị Ủy ban Hành chính tỉnh tách một bộ phận sơ tán của Trường Y sĩ thành lập Trường Sơ cấp Y, do đó từ năm 1966 Thái Bình có 2 trường đào tạo cán bộ y tế. Ngoài ra, ngành đã phân công cho y tế các huyện đảm nhiệm đào tạo y tế sơ cấp 3 tháng, giao các trạm chuyên khoa của tỉnh đảm nhiệm công tác tập huấn, bổ sung chuyên khoa cho y tế huyện, y tế xã. Giao các bệnh viện tuyển tỉnh vừa điều trị vừa tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên thực tập. Ngoài đào tạo cán bộ cho tỉnh, ngành còn tham gia đào tạo cán bộ y tế cho nước bạn Lào, Campuchia và các lớp y sĩ bổ sung cho quân đội. Do chủ động đào tạo nhân lực y tế nên công tác cấp cứu và chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ này luôn được bảo đảm; ngành Y tế Thái Bình đã chi viện cho chiến trường 245 cán bộ chuyên môn, trong đó có 115 bác sĩ; cử 2 đoàn cán bộ chi viện cho tỉnh Quảng Bình giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất và cử đoàn cán bộ y tế phục vụ việc trao trả tù binh. Dù là bổ sung vào quân đội hay vào các bệnh viện dân sự nơi tuyến lửa, đội ngũ cán bộ y tế Thái Bình đều phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ôn lại truyền thống giai đoạn này, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế khẳng định: Sự hình thành và phát triển của ngành Y tế Thái Bình luôn gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của tỉnh. Đặc biệt, trong

các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn song ngành Y tế Thái Bình luôn thể hiện rõ vai trò, sự chủ động trong hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ đất nước, đóng góp tích cực cùng các cấp, các ngành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thái Bình, được Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Những đột phá

Bước sang thời kỳ đổi mới, đặc biệt là những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành Y tế Thái Bình đã không ngừng phát triển, đột phá mạnh mẽ trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bác sĩ Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Trong những năm gần đây, ngành Y tế Thái Bình đã triển khai nhiều chính sách đổi mới, đề cao kỷ cương hoạt động, cải cách thủ tục hành chính, mạnh dạn phát triển khoa học kỹ thuật, hợp tác quốc tế, mở rộng hoạt động chuyên môn, tăng cường đào tạo, sắp xếp đội ngũ cán bộ hợp lý, có những bước phát triển lớn mạnh với nhiều thành tích nổi bật. Công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện các chương trình mục tiêu y tế, dân số - KHHGD... đạt nhiều kết quả; công tác khám chữa bệnh có nhiều đột phá. Hiện tại, ngành Y tế Thái Bình có 9 bệnh viện, 3 trung tâm chuyên khoa tuyển tỉnh, 2 trung tâm chức năng, 2 đơn vị quản lý nhà nước, 12 bệnh viện đa khoa tuyển huyện, thành phố, 8 trung tâm y tế huyện. Tuyển xã hiện có 286 trạm y tế xã, phường, thị trấn, ngoài ra còn có 2.609 cán bộ y tế thôn, tổ dân phố phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đến tháng 12/2019, toàn tỉnh đã có 285/286 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế. Hầu hết các trạm y tế được đầu tư xây mới hoặc nâng cấp, 100% trạm y tế có đủ trang thiết bị y tế cơ bản đáp ứng tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Về hệ thống y tế ngoài công lập, toàn tỉnh có 6 bệnh viện; 1.858 cơ sở đủ điều kiện hành nghề y được tư nhân, trong đó có 358 cơ sở hành nghề y tư nhân; 1.500 cơ sở hành nghề được. Về nhân lực, toàn ngành có 7.706 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đó có 1.932 bác sĩ; trên 50% bác sĩ tuyển tỉnh và 43,1% bác sĩ tuyển huyện có trình độ sau đại học. Số bác sĩ/10.000 dân là 13, số giường bệnh/10.000 dân là 37. Những năm qua, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế không ngừng được đầu tư hiện đại hóa; công tác quản lý khám chữa bệnh được đổi mới, cải cách. Các bệnh viện không chỉ đầu tư phát triển cơ sở vật chất, chuyên môn kỹ thuật, trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn chú trọng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, mang lại điện mạo cho ngành và thuận lợi cho người dân.

Tự hào bởi sự hình thành và phát triển cũng như những thành tựu đạt được đều gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Thái Bình, ngành Y tế Thái Bình tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần cùng các cấp, các ngành xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển.

HÀ DUNG

GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIX TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

Ông Lê Minh Nguyệt, Bí thư Chi bộ thôn An Tiêm 1, xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy



Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đăng trên Báo Thái Bình, tôi cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Tuy nhiên, trong phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới, liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tôi đề nghị bổ sung các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là ở nông thôn và khu vực doanh nghiệp tư nhân. Thực tế hiện nay công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn gặp rất nhiều khó khăn do hạn chế nguồn kết nạp, ảnh hưởng đến việc xây dựng đội ngũ kế cận. Trong đó, khu vực doanh nghiệp tư nhân tập trung nhiều thanh niên, nguồn kết nạp dồi dào song lại chưa có tổ chức đảng nên không phát triển được đảng viên. Đây là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở. Vì vậy, tôi đề nghị Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu đề xuất các giải pháp hiệu quả về nội dung này cho nhiệm kỳ tới để cấp ủy các cấp tập trung thực hiện.

Ông Hoàng Văn Lợi, thôn Phúc Thượng, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình



Với 75 năm tuổi đời, 48 năm tuổi đảng, tôi đã chứng kiến sự thay đổi vượt bậc của tỉnh, thành phố nói chung, xã Vũ Phúc nói riêng, đặc biệt là 5 năm trở lại đây. Trong xây dựng nông thôn mới, nhất là cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh đã khởi đầu được nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia. Chính điều đó đã đem lại sự đổi mới cho diện mạo nông thôn; sản xuất công nghiệp, thủy sản, nghề và làng nghề, dịch vụ ở khu vực nông thôn phát triển đã tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn ngày càng được nâng cao, từ đó rút ngắn dần khoảng cách giữa khu vực nông thôn và thành thị. Những kết quả nổi bật đó đã được thể hiện khá rõ nét và đầy đủ trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tuy nhiên, để tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ tới và những năm sau đó, tôi mong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm thu hút nhiều hơn nữa các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, nhất là ở khu vực nông thôn, từ đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân; có cơ chế hỗ trợ để nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp; phát huy tốt truyền thống trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh, tích cực chỉ đạo người dân cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các cây trồng và con vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Tiếp, thôn Thái, xã Nguyễn Xá, huyện Vũ Thư



Trong 5 năm (2016 - 2020), giá trị sản xuất công nghiệp tăng 19,3%/năm, có thêm 681 dự án đăng ký đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký trên 71.622 tỷ đồng, tăng 97,4% về số lượng dự án và tăng 2,6 lần về vốn đầu tư... là những con số khiến chúng tôi rất ấn tượng và phấn khởi. Nhờ thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đời sống của nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn cũng không ngừng được đổi mới. Chính vì vậy, khi nhà nước thu hồi đất để thành lập các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bà con đồng lòng thực hiện giải phóng mặt bằng nhanh chóng. Nhưng thời gian qua, chúng tôi thấy ở một số cụm công nghiệp, việc đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp vào hoạt động còn chậm, tỷ lệ lấp đầy không cao nên chưa phát huy hiệu quả dẫn tới lãng phí tài nguyên đất. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới tỉnh có cơ chế, giải pháp khắc phục vấn đề này, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Tăng cường nhân lực, vật lực ứng phó với dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đã bùng phát tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới nên số lượng du học sinh, người lao động Việt Nam trở về nước sẽ tăng trong thời gian tới, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm nếu không được cách ly, theo dõi sức khỏe kịp thời. Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 đã triển khai phương án tăng cường nhân lực, vật lực nhằm chủ động phòng, chống dịch, sẵn sàng cách ly, điều trị tập trung khi có dịch xảy ra.

Trưng dụng thêm 2 cơ sở cách ly tập trung của tỉnh

Cách ly đang là giải pháp tối ưu trong công tác phòng, chống dịch. Tuyển tỉnh hiện đã có 2 khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, số người tiếp xúc gần với người nhiễm và người trở về từ những chuyến bay có người nhiễm đang gia tăng mỗi ngày. Sẵn sàng ứng phó với tình huống mới của dịch, tỉnh đã trưng dụng thêm khu ký túc xá của Trường Đại học Thái Bình và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình để thực hiện cách ly tập trung những người từ vùng có dịch về và người tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. 2 cơ sở được trưng dụng có thể đáp ứng cách ly cho khoảng 900 người. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đang được các đơn vị triển khai tích cực.

Ông Đặng Nguyên Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình chia sẻ: Ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để ứng phó yêu cầu đề ra. Tạo mọi điều kiện để triển khai sớm khu cách ly tập trung. Trường đã thành lập Ban Chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí kinh phí, huy động cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện nhiệm vụ tình nguyện. Từ ngày 12/3, khoảng 100 cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường đã được huy động tham gia vệ sinh, sắp xếp các phòng ở, chuẩn bị các đồ dùng tối thiểu nhất cho người cách ly. 2 khu ký túc xá đã được bố trí làm khu cách ly tập trung của tỉnh mỗi khu có 5 tầng với 70 phòng, mỗi phòng có thể đáp ứng cách ly cho khoảng 4 người. Các khu ký túc xá cũng đã bố trí các phòng dành cho

nhân viên y tế phục vụ cách ly. Điểm thuận lợi của 2 khu ký túc xá là có cửa vào và cửa ra riêng, điều này sẽ góp phần hạn chế nguy cơ lây chéo. Đến ngày 19/3, tại các khu ký túc xá đã cơ bản hoàn thành sửa chữa thiết bị điện, nước, vệ sinh 140 phòng lưu trú cùng 2 phòng mẫu, bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho khoảng 600 người. Hệ thống loa phát thanh, wifi, đầu chờ ti vi các tòa nhà đã được bổ sung. Nhà ăn cũng đã được bố trí, có thể sử dụng được ngay. Hiện tại, các khu cách ly đã sẵn sàng, có thể tiếp nhận ngay người cách ly. Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cũng đang triển khai thực hiện để có thể sẵn sàng tiếp nhận khoảng 300 người cách ly trong thời gian sớm nhất.

Sinh viên ngành Y đã sẵn sàng

Tăng cường nguồn nhân lực phục vụ điều trị, chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19 khi có dịch xảy ra, Sở Y tế đã có công văn gửi Trường Đại học Y Dược Thái Bình và Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình huy động lực lượng sinh viên tham gia phòng, chống dịch. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh và công văn của Sở Y tế, các trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động sinh viên đăng ký tham gia trên tinh thần tình nguyện. Ngay sau khi phát động đợt 1, tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình có 67 sinh viên lớp K45D đã tình nguyện đăng ký về 8 bệnh viện của 7 huyện hỗ trợ cán bộ, y bác sĩ phòng, chống dịch. Hơn 50 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình cũng đã sẵn sàng xuống thực tập, hỗ trợ tại các bệnh viện được chỉ định thu dung, điều trị người nghi nhiễm, người nhiễm. Tất cả đã sẵn sàng tham gia với tinh thần tình nguyện và trách nhiệm cao nhất.

Đinh Xuân Đoàn, sinh viên năm thứ 5 ngành Y khoa, Trường Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Là sinh viên ngành Y, em rất vinh dự và tự hào khi được tham gia công tác phòng, chống dịch đợt này. Từ những kiến thức đã được học, em có thể vận dụng vào thực tiễn, hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ các bệnh viện chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây cũng là dịp để chúng em tích lũy kinh nghiệm thực

tế, phục vụ công tác sau khi ra trường. Với sinh viên ngành Y, đây là cơ hội để các em thể hiện tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc tương lai, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện giúp các bệnh viện có thêm nguồn nhân lực chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19.

HOÀNG LANH



Trường Đại học Thái Bình chuẩn bị các vật dụng thiết yếu cho người cách ly.